

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

## หนาวแห้ง...หมันดูแลสวนยาง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นห่วงพี่น้องชาวสวนยางในพื้นที่ปลูกแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะตั้งแต่ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงกุมภาพันธ์ สภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ตอนเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น และช่วงสายอากาศร้อน แดดแรง ดินแห้ง เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด

ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แนะนำเกษตรกรควรหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ย่อยสลายได้ อย่างฟางข้าว เศษหญ้า ชังข้าวโพด ฯลฯ มาคลุมโคนต้นให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 ซม. เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน และเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน และอากาศแห้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้สวนยางได้ง่าย ดังนั้นควรทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันไฟลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน โดยการไถขุดตากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง แต่ถ้าเป็นสวนขนาดใหญ่ควรทำแนวกันไฟทุกๆ 100 เมตร ภายในสวนระหว่างแถว และกำจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 1 เมตร เพื่อป้องกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง

ต้นยางที่ถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุ 1-3 ปี ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากต้นยางอ่อนได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ...ดังนั้นเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักผสมน้ำอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วนำไปพาดต้น เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด ป้องกันต้นยางสูญเสียน้ำ ที่สำคัญยังช่วยป้องกันโรคและแมลงที่อาจเข้าทำลายได้ด้วย

กรณีต้นยางถูกไฟไหม้แล้ว ถ้าเปลือกต้นยางบริเวณที่ถูกไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมา ให้ใช้มีดคมๆ ปาดเอาส่วนที่เสียหายออก แล้วทายาป้องกันเชื้อราและสารเคมีรักษาเนื้อไม้ ทาซ้ำอีกครั้ง จะทำให้รอยแผลหายสนิทได้เร็วขึ้น

หากต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวน ควรทำการปลูกใหม่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่การยางแห่งประเทศไทย ใกล้บ้าน

## หนอนหัวดำ..เริงร่า บุกสวนปาล์มอีสาน



### ระยะดักแด้-วัยทำลายล้าง-ระยะตัวเต็มวัย

9 ปีมาแล้ว “หนอนหัวดำ” ศัตรูพืชต่างถิ่นเข้ามาทำลายสวนมะพร้าวบ้านเรา ทั้งที่มีองค์ความรู้ที่จะจัดการได้ แต่ดูเหมือนเราไม่อาจหยุดยั้งการระบาดของศัตรูมะพร้าวพันธุ์นี้ได้

จากเดิมเมื่อปี 2550 ระบาดในพื้นที่แค่ 50 ไร่ ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันได้ระบาดไปกว่า 25 จังหวัด และไม่ใช่แค่สวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมันยังโดนหางเลขไปด้วย ไม่เพียงเฉพาะภาคใต้วันนี้นะสวนปาล์มในภาคอีสานเจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาเหตุมาจากอาการยึกยักของระบบราชการ มีการแบ่งแยกความคิดออกเป็น 2 ขั้ว ไม่กล้าตัดสินใจตัดไฟเสียแต่ต้นลม...ตามสไตล์รักพี่เสียดายน้อง



ตอนพบการระบาดครั้งแรก ตั้งข้อสันนิษฐานหนอนหัวดำน่าจะติดมากับมะพร้าวลักลอบนำเข้ามาจากอินเดีย ศรีลังกา เพราะก่อนนั้นสองประเทศนี้

เจอปัญหามาก่อน และเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีใช้สารโมโนโครโทฟอส ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าว...แต่สารตัวนี้บ้านเราห้ามใช้ เลยต้องใช้วิธีอื่น

มีผู้เสนอให้ใช้สารเคมีกำจัดแมลงฉีดพ่นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนจะขยายพันธุ์ลุกลามเป็นวงกว้าง แต่มีผู้คัดค้าน ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงจะทำให้แตนเบียนที่ปล่อยไปเพื่อกำจัดแมลงดำหนามมาก่อนหน้านี้ถูกทำลายไปด้วย...เหตุผลนี้เป็นฝ่ายชนะ เลยเลือกใช้วิธีปล่อยแตนเบียน และฉีดพ่นเชื้อบีที (Bt) หรือสปอร์ของแบคทีเรียมากำจัดหนอนหัวดำ ได้ผลแค่ไหน ไม่ต้องบรรยาย...ปัญหาคงไม่ลามมาถึงวันนี้

ขณะเดียวกัน ฝ่ายเลือกสารเคมีได้ทดลองหาสารเคมีตัวอื่นมาใช้ทดแทนสารต้องห้าม ในที่สุด ปี 2555 กรมวิชาการเกษตร ประสบผล...สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าว แก้ปัญหาได้

ปี 2556 กรม.อนุมัติงบให้ทดลองจริงในภาคสนาม พร้อมให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เก็บข้อมูลและประเมินผล ปรากฏว่าได้ผลจริง ลดพื้นที่การระบาดจาก 8 หมื่นไร่ เหลือ 4 หมื่นไร่...ต้นมะพร้าวไม่เสียหาย น้ำและเนื้อมะพร้าวไม่มีสารพิษตกค้าง แต่ที่ทดลองนั้นทำเฉพาะต้นมะพร้าวที่มีความสูงตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป...ดีกว่านั้นไม่ได้ทำ เพราะเกรงสารเคมีตกค้าง มะพร้าวต้นเตี้ยยังต้องพึ่งแตนเบียน ฟันเชื้อปีที่เหมือนเดิม แต่ฝ่ายเชื่อในสารเคมียังคงเดินทางหาวิธีช่วยมะพร้าวต้นเตี้ยจนได้คำตอบ สารฟลูเบนไอะอะไมด์ 20% ดับเบิ้ลยูจี หรือ คลอแรนทรา-นिलิโพรล 5.13% หรือ สปีนโนแซด 12% เอสซี หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี ที่ใช้กำจัดหนอนในนาข้าว มาใช้ฉีดพ่นทางใบกำจัดหนอนหัวดำได้ ไร่ปัญหาสารตกค้างในเนื้อและน้ำมะพร้าว



ปี 2557 มีการของบประมาณเพื่อขยายวงกำจัดให้กว้างขึ้น แต่มี คสช.เกิดขึ้นมาเสียก่อน...ปี 2558 ของบฯไปใหม่ทั้งในแบบช่วยมะพร้าวสูงและต้นเตี้ย แต่สำนักงบประมาณตีกลับด้วยเหตุผลมติ กรม.ปี 2556 ให้ทำเฉพาะต้นสูง ต้นเตี้ยให้ใช้แตนเบียน เรื่องเลยคาราคาซัง เปิดโอกาสทองให้หนอนหัวดำบุกถึงสวนปาล์มภาคอีสานในวันนี้

ชาติชาย ศิริพัฒน์

## คุณเปิดประตูรอพ่อค้าขายโอกาส



นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด และเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ โดยให้ติดตามภาวะราคาสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจนกระทบกับประชาชน

“ในช่วงการเดินทางก่อนและหลังปีใหม่ ให้เน้นตรวจสอบที่สถานีขนส่ง ทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต 2) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย คิวรถตู้ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารไปจังหวัดต่างๆ สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สนามบิน ทั้งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และสนามบินในภูมิภาค รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่ง สถานีรถไฟทั่วประเทศ สนามบิน และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของ บริการรถเข็นสัมภาระ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าและคิดค่าบริการสูงเกินควร”

อภิรดีกล่าวว่า ได้มอบหมายให้เน้นตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติด้วยว่ามีการเติมเต็มลิตรหรือไม่ โดยเน้นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส เพราะเป็นเรื่องที่ได้รับความร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด ส่วนสินค้าอื่นๆขอให้เน้นตรวจสอบการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ยาต้ม ยาหมอม ยาหอม และค่าบริการต่างๆ รวมถึงน้ำดื่ม เพราะได้รับความร้องเรียนเป็นประจำด้วย

“หากประชาชนพบการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าน่าราคาสูงเกินควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำหน่ายสินค้าน่าราคาสูงเกินควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย โทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอให้ประชาชน “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่า เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง”